

บทบรรณาธิการ

สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันนี้ มีการขับเคลื่อนด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากหลายมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน โดยมุ่งเน้นถึงการพัฒนางานประจำอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งการผลักดันการพัฒนางานประจำสู่ศูนย์นวัตกรรมบริการ ให้บริการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการศึกษาและเทคโนโลยีการให้บริการที่หลากหลายในปัจจุบัน สายสนับสนุนเองจึงต้องมีการปรับตัวทางด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้อิทธิพลของตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญของการปรับตัวในครั้งนี้คือการทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของการพัฒนางานประจำสู่ศูนย์นวัตกรรมบริการ รวมทั้งการศึกษาระบบการของการพัฒนาดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการที่ถูกต้อง แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงาน อีกทั้งยังต้องสร้างสรรค์ผลงานเชิงพัฒนาที่มีจริยธรรมทางวิชาการอีกด้วย ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำที่จะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนแล้ว ยังเป็นการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลักดันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไปอีกด้วย โดยวารสารวิชาการ ปชมท. เป็นแหล่งรองรับการนำเสนอผลงานในรูปแบบของบทความทางวิชาการที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป

วารสารวิชาการ ปชมท. เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานประจำ ในรูปแบบของนวัตกรรมบริการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานอื่นได้เช่นกัน วารสารวิชาการ ปชมท. ฉบับนี้เป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) มีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มาจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวน 20 บทความ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการ ปชมท. หรือส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย (ส่งทางระบบออนไลน์เท่านั้น) และดาวน์โหลดรูปแบบหลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ <http://www.council-uast.com> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ในนามของบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปชมท. ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำกองบรรณาธิการทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ปชมท. ท่านที่ปรึกษา ปชมท. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปชมท. ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปชมท. ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
บรรณาธิการ